



เปิดแล้ว !!! KU Outlet Center

ศูนย์รวมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ

จุดสะดวกซื้อแห่งใหม่ ริมนนงามวงศ์วาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ผลงานด้านการวิจัย ซึ่งเป็นสินค้านิยามของหน่วยงานงานต่างๆ และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ออกสู่สังคม ในรูปแบบของร้านค้าทันสมัย **KU Outlet Center** พร้อมกับเป็นแหล่งกระจายรายได้ให้กับเกษตรกร จำหน่ายสินค้าโอท็อป เกรดเอ คุณภาพดี ในราคาประหยัด เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ **15 ธันวาคม 2548** ณ บริเวณชั้นล่างอาคารจอดรถงามวงศ์วาน **1** (ประตู **1** งามวงศ์วาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2548 เวลา 14.00 น. รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ **KU Outlet Center** “ศูนย์รวมและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรที่มีคุณภาพดี ราคาประหยัด ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และพันธมิตรสู่ตลาดผู้บริโภค” โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พันธมิตร **KU Outlet Center** และ รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ในฐานะประธานคณะทำงาน **KU Outlet Center** ร่วมงาน

KU Outlet Center เป็นตัวอย่างการบริหารจัดการ และเสริมแนวทางการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทนิเวศ ครัวเอท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ในการค้าปลีก ในระบบ **Franchise** โดยการนำผลิตภัณฑ์คุณภาพ และมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสินค้าโอท็อป คุณภาพดี จากทุกจังหวัด จำหน่ายในราคาประหยัด อาทิ พืชผักผลไม้,เนื้อสัตว์ปลอดสาร,ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ,ของที่ระลึก, ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย(มก.),เครื่องดื่ม,ขนมขบเคี้ยว,เครื่องปรุงรส,ของใช้ภายในบ้าน,นิตยสาร เทป ซีดี และอื่น ๆ กว่า **1,500** รายการ ภายในพื้นที่ **160 ตารางเมตร** ชั้นล่างของอาคารจอดรถงามวงศ์วาน **1** โดย **KU Outlet Center** จะเปิดบริการ ตั้งแต่ **06.00 น.- 22.00 น.** ทุกวัน

รศ.ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ อธิการบดี กล่าวว่า **KU Outlet Center** แห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่เปิดโอกาสให้ฝ่ายผลิต คือ สถาบัน ศึกษานิวิจัย และหน่วยงานต่างๆ สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งในอนาคตจะนำไปสู่การเจริญเติบโตและขยายสาขา โดยให้ผู้สนใจประกอบการร้านค้าปลีก ร่วมดำเนินการภายใต้ชื่อของ **KU Shop** ซึ่งจะเป็นอีกบริบทหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่จะรับใช้สังคมอย่างครบวงจร โดยการนำสินค้าของมหาวิทยาลัย และของกลุ่มพันธมิตรที่เป็นกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ต่างๆ เข้าสู่การกระบวนการบริหารจัดการที่ดีและยั่งยืนต่อไป